



57 58 290 2

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ _____ สถานีตำรวจ ชนะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ

นายบุญเลิศ พุ่มภักดิ์ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕

เป็น พยาน พ/ต.จ.ท. จิระพงษ์ / พ.ต.ท. ... ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง { เจ้าจักร / ... / ... ผู้ต้องหา

ไม่ได้นำบัตรประชาชนติดตัวมา จึงบันทึกไว้

ต่อหน้า จ.ต.ต. จุไร สีสุไรย์

พ.ศ.ศ.

สอบสวนที่ สน.ชนะสงคราม

ชื่อ นายบุญเลิศ พุ่มภักดิ์ อายุ ๓๐ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับจ้าง บริษัทสหประชาการพิมพ์จำกัด " เกลนิวัส "

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ - ตำบล วัดกุ่ม

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ธนนิสสระภาส ชื่อกำนัน ชอยวัคพงษ์

อำเภอ บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพฯ

ชื่อบิดา นายแถม ๗ ชื่อบุรดา นางเพ็ญ ๗

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้า สำนานตนแล้วขอให้การด้วยความจริงดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า มีภูมิลำเนาตั้งถาวรข้างถนน ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานอยู่ที่
บริษัทสหประชาการพิมพ์จำกัด ซึ่งบริษัทได้พิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันออกจำหน่ายชื่อ
เกลินิวส์ ข้าพเจ้า ทำงานในหน้าที่เป็นช่างภาพมีหน้าที่ถ่ายรูปในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดี
เพื่อนำไปลงเป็นภาพประกอบข่าว ข้าพเจ้า ทำงานแค่วันละ ๐๘.๐๐ น. เลิกงานเวลา
๑๑.๐๐ น. บางครั้งเขาเวรเวลาอยู่เวรไม่แน่นอน ข้าพเจ้า มีหน้าที่ถ่ายภาพเกี่ยวกับ
ข่าวอาชญากรรม แต่ในวันที่ ๔ - ๖ ต.ค. ๕๔ ทางโรงพิมพ์ฯ ไร้ระดมช่างภาพ
การเมืองและอาชญากรรมไปหาข่าวและถ่ายภาพและถ่ายภาพที่ศูนย์กลางนิสิต นัก
ศึกษา แห่งประเทศไทย เปิดอภิปรายที่สนามหลวงและที่ มอ.


เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ศูนย์กลางนิสิตฯ

ได้เปิดอภิปรายที่สนามหลวง คำนึงถึงเหตุนี้ ... ข้าพเจ้า พร้อมควมนายอนันต์

ไม่ทราบนามสกุล ผู้สื่อข่าว โคพักกันไปตั้งเหตุการณ์แต่เริ่มอภิปราย ได้มีผู้ฟังอภิปรายประมาณ ๑๐๐๐-๒๐๐๐ คน ผู้ฟังมาอภิปรายแต่ละคนโคพูดทำนองเดียวกัน เรียบกรອງให้รัฐบาลดำเนินการในพระภิกษุอนอม กิจจร ออกนอกประเทศ และให้จับกุมตัววาทกรสองศพที่จังหวัดนครปฐมให้โคโดยเร็ว ผู้ฟังไปอภิปรายนี้ ข้า จะทำการถ่ายภาพเฉพาะบุคคลชั้นหัวหน้าที่มีชื่อเสียง เป็นคนว่า นายสุธรรม แสงประทุม เลขาธิการศูนย์กลางนิสิต ฯ นายธงชัย วินิจจะกูล รอง นายก อมร. นายวิรัช ศักดิ์จิระภางษ์ เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย เป็นต้น รายละเอียดคนแต่ละคนที่ขึ้นไปอภิปรายโคพูดอย่างไร ข้า ไม่ได้สนใจฟังแต่เพียงแค่ว่าใจ ความโคถึงกล่าวข้างตน ต่อมาเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ขณะนั้นมีผู้ฟังอภิปรายประมาณ ๒๐๐๐ คน ได้มีนายสุธรรม แสงประทุม และนายธงชัย วินิจจะกูล ทั้งสองโคพูดชักชวนให้ผู้ฟังมาฟัง การอภิปรายให้ไปร่วมชุมนุมที่อภิปรายต่อไป มธ. ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า หลังจากนั้น ข้า ก็ได้เห็นพวกนักศึกษา นิสิต ประชาชน ได้มีการคล้องแขนกันไม่ให้ผู้อื่นเดินเข้าไปปะปน เปิดเป็นช่องทางให้ผู้ฟังมาร่วมชุมนุมพากันเดินเข้าไปใน มธ. ทางคานประตูใหญ่ หอประชุมใหญ่ ข้า ทราบจากพวกนักศึกษาพูดกันว่า ได้มีการตัดกุญแจทางคานประตูใหญ่ก่อนที่พวกที่มาร่วมชุมนุม จะพากันเดินเข้าไป แต่ข้า ไม่ได้ไปถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้ และได้มีการรื้อถอนเวทีไปตั้ง ที่สนามฟุตบอล หลังกักโคม จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พวกที่มาร่วมชุมนุมก็พากัน เข้าไปจนหมด เมื่อข้า เห็นว่าไม่มีข่าวหรือภาพที่จะทำการถ่ายอีก ข้า และนายอนันต์ ก็ ชักพากันกลับโรงพิมพ์ โดยได้นำฟิล์มที่ถ่ายไปให้พนักงานห้องมืดทำการล้างอัดรูปที่ถ่าย

ต่อมาวันที่ ๕ ต.ค. ๑๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ข้า พร้อมควมนายอนันต์ ก็ไปหาข่าวและถ่ายภาพภายในบริเวณ มธ. ที่ศูนย์กลางนิสิต ฯ ซึ่งเปิดอภิปรายและแสดงดนตรี สลับกัน ข้า เห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ที่จะถ่ายภาพจึงไม่ได้ทำการถ่ายรูปไว้แต่อย่างใด ต่อมา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ข้า พร้อมควมนายอนันต์ ก็โคพากันออกจาก มธ. ไปหาข่าวและภาพ ถ่ายรูปตาม สน. กาง ฯ ตามปกติ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ข้า พร้อมควม นายอนันต์ก็โคพากันกลับโรงพิมพ์

ต่อมาวันที่ ๖ ต.ค. ๑๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ขณะที่ข้า อยู่ที่บ้าน ก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากกองบรรณาธิการว่า ให้ไปหาภาพถ่ายรูปที่ มธ. ขณะนี้เกิดการยิงต่อสู้กันแล้ว เมื่อข้า ได้รับแจ้งดังนี้ ข้า แคนดูเคียวก็โคไปที่ มธ. ไปถึงเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ข้า โคไปตั้งเหตุการณ์ที่คานหอประชุมใหญ่ เห็นประชาชนประมาณ ๒๐๐๐-๓๐๐๐ คน และเห็น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายต่าง ๆ มารักษาการณ์ ข้า โคเห็นประชาชนพยายามจะบุกเข้าไป ทางคานประตูใหญ่ หอประชุม ก็โคถูกพวกที่อยูข้างในยิงออกมาได้รับบาดเจ็บหลายคน เมื่อถูกยิง ก็พากันถอยหลังออกมา หลังจากนั้นก็โคพยายามจะบุกเข้าไปอีก ก็ถูกยิงออกได้รับบาดเจ็บหลาย ครั้ง สาเหตุที่ประชาชนกำลังกล้าแค้นเคืองศาลที่พยายามจะบุกเข้าไปใน มธ. เพื่อทำลายล้าง ศูนย์กลางนิสิต ฯ ก็เนื่องมาจากศูนย์กลางนิสิต ฯ โคจัดให้มีการแสดงละครมีผู้ถูกแควนโคโค ตบแต่งใบหน้าเหมือนกับรอยแอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช อันเป็นการหมิ่นประมาท ต่อมา เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. คืน ข้า โคเห็นประชาชนไม่ทราบเป็นใคร โคจับมัดมือเปลือง

WONG

๑๖๕๐

ใบต่อคำให้การ นายบุญเลิศ ชุมลัดดี พยาน

ฝูงชนประจัญหน้าเข้าไปพร้อมกันนั้นก็ได้มีผู้รับจดหมายเรียกจากแก้อีกคนหนึ่งตามเข้าไป และในเวลาเดียวกันข้า ก็เห็นฝูงชนเหล่านั้นวิ่งตามรถเข้าไป และในเวลาเดียวกันข้า ก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางด้านใน ใครจะเป็นคนยิง ข้า ไม่เห็น

ต่อมาเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ข้า ก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ ๕๐๐ คนโอบล้อมเข้าไปใน มอ. ข้า และพวกช่างภาพและผู้สื่อข่าวหลายคนก็พากันติดตามเข้าไป ในระหว่างที่ข้า ติดตามเข้าไปใน มอ. ข้า ได้ยินเสียงปืนตามทิศทางต่างๆ ทั้งออกกระยะเวลา และเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บหลายคน และข้า ก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งไปตามตัวทิศทางต่างๆ ที่ได้ยินออกมา ข้า ได้หลบอยู่ตรงบริเวณหอประชุมสังเกตุการณ์และถ่ายภาพไว้ โดยมีภารกิจตลอสูกันเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. เกือบ การต่อสู้ยุติ ข้า ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมพวกที่มาร่วมชุมนุมซึ่งพากันออกมาจากตามทิศทางต่างๆ มารวมกันที่สนามฟุตบอล และต่อมาได้นำตัวผู้รับจดหมายไปควบคุมตามสถานที่ต่าง ๆ

ef

ในระหว่างที่ข้า ไปสังเกตุการณ์ ข้า ได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนยิงเข้าใส่ฝูงชนที่ชุมนุมกัน เครื่องขยายเสียงร้องตามปรามไม่ให้ประธาชนบุกเข้าไปใน มอ. จะถูกยิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงขามปรามไม่ให้คนภายใน มอ. ไร้อาวุธเป็นยิงออกมา แต่ไม่มีผู้ใดเชื่อฟัง หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว ข้า ได้เห็นเจ้าหน้าที่ไปสกัดกั้นและมูลนิธิรวมกันช่วยกันเอาศพตามทิศทาง มารวมกันที่สนามฟุตบอลประมาณ ๐๐ ศพ

ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ข้า ได้ทำการถ่ายภาพไว้ทุกกระยะ สามารถจำเหตุการณ์ตามภาพถ่ายได้ แต่บุคคลที่ถูกข้า ถ่ายภาพไว้ นั้น ข้า ไม่สามารถจำใบหน้า เนื่องจากข้า ได้ทำการถ่ายในระยะพุกะชุกและรวดเร็ว

พนักงานสอบสวนโกโศกาทา ภาพถ่ายรูป หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๓ ข้า ดูแล้ว ขอยืนยันว่า เป็นภาพที่ข้า ได้ทำการถ่ายไว้ในเหตุการณ์วันที่ ๖ ก.ค. ๖๖ รายละเอียดปรากฏในบันทึกการภาพถ่ายของข้า ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว

ef

ข้า ไม่เคยมีสาเหตุกับบุคคลใดๆทั้งนั้นในศูนย์กลางนิสิต ฯ หรือองค์กรหรือการประท้วงกลุ่มแนวร่วมต่าง ๆ มาก่อน

อ่านใบสั่งแล้วรับรองว่าถูกต้อง

ธงชัย

ท.ศ.ค.

พยาน

สอบสวน พิมพ์ อ่าน